



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, innnews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังการแข่งขันฟุตบอลวิถีใหม่ “NEW NORMAL” DEMONSTRATION MATCH : RAYONG KICK OFF! ว่า ถือเป็นโมเดลที่ดีสำหรับฟุตบอลไทยลีกในการมีแฟนบอลเข้าร่วมชมการแข่งขัน ซึ่งมีการเตรียมการมานานเพื่อให้เป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขัน วันนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งการรักษาระยะห่างระหว่างแฟนบอล ให้แฟนบอลทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยเข้าชม ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ไทยพร้อมแล้วกับการท่องเที่ยววิถีใหม่” ว่า ขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อเข้าสู่การแข่งขันที่มีผู้เข้าชมได้ ส่วนเรื่องโมเดล “ภูเก็ต เด็ดทั้งเมือง” ในการนำร่องนำชาวต่างชาติเข้าในพื้นที่นั้น เนื่องจาก จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่ปิดจึงจัดการง่าย ยืนยันว่าเป็นส่วนเสริมของมาตรการ Health and Tourism โดยความร่วมมือระหว่าง ก.การท่องเที่ยวฯ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการกลุ่มกิจกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ การใส่หน้ากากอนามัยอาจก่อให้เกิดปัญหาผิวหนังอักเสบบริเวณสายคล้องหู ผิวหน้า ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดี ไม่รัดแน่นหรือหลวมเกินไป หรือใช้อุปกรณ์ช่วยไม่ให้สายคล้องหูรัดมากเกินไป หากมีการอักเสบต่อเนื่องหรือค่อนข้างมากควรพบแพทย์ผิวหนัง ส่วนปัญหาผิวหนังอักเสบ ควรระมัดระวังอย่าให้เหงื่อออกมาก และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อเริ่มเปียกชื้น ใช้ครีมบำรุงผิว หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำให้หน้าขาว เลือกริมกันแดดและครีมบำรุงผิวที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, thebangkokinsight, thailandplus, thaigov

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าว “มาตรการการป้องกันโควิด 19 ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน” ว่า สร. ร่วมกับ ก.มหาดไทย ก.พัฒนาสังคมฯ ก.ศึกษาธิการ เตรียมการตั้งแต่ก่อนเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้แนวทางวิถีชีวิตใหม่ เน้นคัดกรองวัดไข้ อาบน้ำ เปลี่ยนชุดก่อนเข้าเรียน จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย 5 คนต่อครูพี่เลี้ยง 1 คน เว้นระยะห่างภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ครูและเด็กโตกว่า 2 ขวบสวมหน้ากากตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เป็นประธานการประชุมบอร์ด สปสช. ร่วมรับทราบผลดำเนินงานช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการ 1,826 ล้านบาท ประชาชนเข้ารับการรักษาตรวจคัดกรอง 4 แสนคน รักษาเกือบ 2.6 หมื่นคน ส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์กว่า 1.21 แสนครั้ง ผู้ป่วยรับยาร้านยาใกล้บ้านเกือบ 2.63 หมื่นใบสั่งยา ส่วนบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินคุณภาพ มีผู้ป่วยรับบริการเกือบ 6.4 หมื่นคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews

-ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย แถลงข่าว “มาตรการป้องกันโควิด 19 ในสายการบิน” ว่า สร. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 68 แห่ง ทั้งทางบก เรือและอากาศ โดยด่านท่าอากาศยาน ได้ร่วมมือกับทหาร ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย และจิตอาสา ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ส่วนการเดินทางภายในประเทศ มีมาตรการคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าสนามบิน การสวมหน้ากากตลอดเวลา และการเว้นระยะห่าง

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businessstoday)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้ (3 ส.ค.) พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 2 ราย และอินเดีย 1 ราย เข้าพักใน State Quarantine ส่วนในประเทศยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ติดเชื้อสะสม 3,320 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย หายป่วยสะสม 3,142 ราย และรักษาตัวอยู่ในรพ. 120 ราย โดยวันนี้ มีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 207 คน พุ่งนี้ 201 คน และเที่ยวบินที่นำทหารสหรัฐอเมริกาเข้ามาฝึกในไทย วันนี้จะเดินทางจากกวม 71 นาย และจากโยโกตา 32 นาย พุ่งนี้จะเดินทางเข้ามาอีก 7 นาย โดยทุกนายผ่านการตรวจตามมาตรการของ ศบค. และเข้ากักตัวใน ASQ ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อระลอก 2 ของต่างประเทศ ทั้งออสเตรเลีย อิสราเอล ฮังการี ญี่ปุ่น ไครเอเชีย มีผู้ติดเชื้อสูงกว่าระลอกแรก ศบค.ชุดเล็ก ได้นำตัวเลขของต่างประเทศมาพิจารณาพร้อมกับทุกกระทรวง เพื่อประกอบการพัฒนามาตรการ

## ประเด็นข่าว

ระดับ 4 ที่เข้มข้น โดยจะใช้สีขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง เป็น 5 ระดับ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเพื่อใช้เป็นมาตรการเดียวกัน และจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบและให้ความร่วมมือต่อไป

-กรณีอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น ก.แรงงาน และสธ. ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองโรค ตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากป่วยหรือติดเชื้อโควิด 19 จะไม่อนุญาตเข้าประเทศ ส่วนผู้ที่ไม่พบอาการป่วยต้องเข้าสู่ Local Quarantine เพื่อสังเกตอาการ ส่วนการพิจารณาอนุญาตสนามบิน สนามคนไก่อ สนามกอล์ฟ สนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นดุลยพินิจของผู้ว่า กทม. หรือผวจ. ตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. อุกฉินฯ (ฉบับที่13) ข้อที่ 3 ให้มีอำนาจในเปิดดำเนินการและให้บริการได้ตามความเหมาะสม สำหรับการเปิดการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียนกว่า 4,500 แห่งทั่วประเทศ ที่อยู่ภายใต้สังกัด สพฐ. สำนักงานพระพุทธฯ และโรงเรียนเอกชน บางแห่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ มีความแออัดของชั้นเรียน จึงยังต้องหารือกันในรายละเอียด ขณะเดียวกัน ก.ศึกษาธิการ จะพิจารณาหนทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครองและบุคลากรด้านการศึกษาโดยเร็ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามโพสต์)

-ก.การท่องเที่ยว ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดโครงการวิ่งนำร่อง "RUNNING ZONE CHALLENGE วิ่งปลอดภัยไร้โควิด" ชวนประชาชนร่วมวิ่งวิถีใหม่ที่สนามฟุตบอล 1 ภายใน กทม. หัวหมาก และหากโควิด 19 ในไทยยังสามารถควบคุมได้ดี สิ้นเดือน ส.ค. นี้ อาจเสนอให้ทุกชนิดกีฬาจัดแข่งขันแบบมีผู้ชมได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ innnews

-น.สพ.ชัย วัชรรงค์ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไถ่พื้นเมืองไทย พร้อมคณะ เดินทางมาขอบคุณรัฐบาลและศบค.ที่ปลดล็อกให้กับกิจการ พร้อมรับปากว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันของสัตว์จะปฏิบัติตามแนวทางของคกก.โรคติดต่อจังหวัดและสธ.

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.บรรจู่ข้าราชการรุ่นโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่รพ.สต. ประมาณ 100 คน นำโดย นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผอ.รพ.สต.ฯ ขอเข้าพบรมว.สธ.เพื่อหารือ 11 ประเด็น ประกอบด้วย 1.กรณีขาดคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษา เป็นลูกจ้างประเภทรายวัน/รายคาบ หรือจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ขอให้หาทางออกอย่างเหมาะสม 2.กรณีขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอให้ใช้อัตราตำแหน่งว่างเรียกบรรจุเข้ารับราชการก่อนบัญชีสอบแข่งขันหมดอายุ 3.ขอให้คัดเลือกลูกจ้างประจำผู้มีวุฒิทางด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 บรรจุเป็นข้าราชการกรณีพิเศษด้วย 4.กลุ่มข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทุกสายงานที่มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข ขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข เป็นกรณีพิเศษ 5.กลุ่มผอ.รพ.สต. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับชำนาญงาน ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับอาวุโส เป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะรายบุคคล) 6.ผอ.รพ.สต. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ 82 แห่ง อ.ก.พ. สป.สธ.ยังไม่ส่งจังหวัดให้ชี้ตัวดำเนินการคัดเลือกในปีงบประมาณ 2563 7.ความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ และการกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่เคยดำรงตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ 8.ขอให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 9.การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการโอนตรงให้แก่ รพ.สต. 10.ทศวรรษพัฒนา รพ.สต. และ 11.โครงการรอมว.สธ./รมช.สธ. พบผอ.รพ.สต. เวที 4 ภาค (ก.ย.2563) ขอให้ประสานผู้แทน ก.พ.เข้าร่วม และขออนุญาตใช้ห้องประชุมที่สป.

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชนออนไลน์

-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีชมรม รพ.สต.เข้าพบกับผู้บริหาร สธ. บรรยายภาพรวม มีภาระหรือประเด็นปลีกย่อย อาทิ การบรรจุข้าราชการกรณีปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในหลายเรื่อง ซึ่งสธ.ได้รับมาเข้าคณะกรรมการ และจะทำให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการจัดการต่างๆ ซึ่งหลายเรื่องสธ.จัดการได้ หลายเรื่องต้องส่งไปที่ก.พ. โดยการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 รอบที่ 1 บรรจุไปแล้วกว่า 2 หมื่นตำแหน่ง ส่วนรอบที่ 2 จะบรรจุอีก 5,616 ตำแหน่ง และรอบที่ 3 จะเป็นของรพ.สต.อีก 7,438 ตำแหน่ง รวมประมาณกว่า 1.2 หมื่นตำแหน่ง โดยรอบ 2-3 จะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน ก.ย. 2563 ส่วนกลุ่มที่จ้างไม่ตรงวุฒิ ข้อมูลขาดความสมบูรณ์ จะมีการเยียวยา กลุ่มที่ขึ้นบัญชี จะให้กรมเรียกบรรจุ ซึ่งต้องดูรายละเอียดต่างๆ และเป็นคนละส่วนกับกรณีโควิด-19

### 2.เตรียมรองรับการผ่อนคลายมาตรการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า)

-พล.อ.วิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีแก้ไขวีพีของรัฐบาลเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และกล่าวว่า ได้เชิญผู้แทนของสถานทูตในประเทศไทยมาทำความเข้าใจว่าแม้มีความสัมพันธ์แต่ขอให้รักษามาตรการป้องกันโควิด 19 ซึ่งทุกประเทศตอบรับ

-สมช. ได้ชี้แจงการผ่อนคลายมาตรการให้กับ 5 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจาก 5 ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำ ทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว การสัมมนาระดับนานาชาติ และผู้ถือวีซ่าการลัด ผู้ที่เข้ามาจะต้องทำข้อตกลงพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด แต่ที่ประชุมมีความกังวลกรณีของแรงงานต่างด้าว ซึ่งรัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในกรณีการกักตัวแรงงานต่างด้าว โดยศบค.ได้มอบหมายให้ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข และก.แรงงาน หารือร่วมกัน เบื้องต้นกำหนดสถานที่กักตัวหลายแห่งเพื่อรองรับ ยืนยันว่าระบบติดตามตัว

## ประเด็นข่าว

หรือแอปพลิเคชันไทยขณะมีความจำเป็นแต่ปัญหาคือการบังคับใช้

-ที่ประชุมได้รับทราบปัญหากรณีของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศลงทะเบียนไว้แล้วยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากคิดว่าอาจจะมีการยกเลิกการกักตัวและยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน ขอย้ำว่าไม่ว่าจะยังมีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่ เรื่องการกักตัว 14 วันยังจำเป็น ก.การต่างประเทศควรประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบว่า เมื่อ ศบค. มีคำสั่งผ่อนปรนให้ 5 กลุ่มเดินทางเข้ามาได้ แต่ยังคงเข้มเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย

### 3.เสนอยกเลิกสัปดาห์เรียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะเสนอเรื่องการเปิดภาคเรียนให้เด็กมาเรียนในห้องเรียน 100% โดยไม่ต้องสัปดาห์มาเรียนให้ ศบค. พิจารณา เนื่องจากไม่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศเป็นเวลานาน และมีการคลายล็อกมาตรการต่าง ๆ พอสมควร จึงควรปลดล็อกสถานศึกษาเพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

### 4.ทหารสหรัฐฯ มาฝึกซ้อมในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงประเด็นทหารสหรัฐฯ เดินทางมาฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพไทย 110 นาย อาจสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชน ว่า ขณะนี้ทุกคนที่เข้ามาต้องกักตัว 14 วัน ไม่มีข้อยกเว้น และแม้ประเทศไทยไม่พบการติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 67 แล้ว แต่ต้องไม่ประมาท ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เพราะยังมีการลักลอบเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, ข่าวสด

-พล.อ.ณัฐพล ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะ ผอ.ศบค.ทบ. กล่าวถึงกรณีทหารจากสหรัฐฯ เดินทางเข้ามาไทย 71 นาย และจากญี่ปุ่น 32 นาย โดยเข้ารับการกักตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งใน กทม. ว่า ทหารสหรัฐฯ 71 นายที่เดินทางเข้ามาเป็นความต่อเนื่องในการฝึกซ้อมผสมรหัส "หนุมานการเดียน" ที่ดำเนินการมากกว่า 20 ปี ทุกคนที่เข้ามาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของ ศบค. ซึ่งสหรัฐฯ ยอมเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน รวมทั้งการสวอปเทสต์ 2 ครั้ง ส่วนที่มาจากญี่ปุ่น เป็นทหารสหรัฐฯ ที่ประจำการในญี่ปุ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาในกิจการหน่วยรบพิเศษ ทั้งหมดจะอยู่ถึงสิ้นเดือน ส.ค. โดยวันที่ 3-16 ส.ค. จะอยู่ใน state quarantine และวันที่ 18 ส.ค. จะปล่อยตัวให้ไปทำกิจกรรม

### สถานการณ์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ G ไร้โรคไม่ได้รุนแรงขึ้น แต่มีการแพร่กระจายเชื้อได้มากขึ้นตามหลักวิวัฒนาการ จึงเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, เดลินิวส์, sanook, nationtv, tnnthailand, thebangkokinsight)

- ฮ่องกง เปิดรพ.ชั่วคราวแห่งแรก หลังสถานการณ์โควิดเลวร้ายลง
- สหรัฐฯ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในวันเดียว 6,542 ราย ยอดรวม 500,130 ราย
- ออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรียประกาศภาวะภัยพิบัติทั่วประเทศ และบังคับใช้เคอร์ฟิวที่เมืองเมลเบิร์น ระหว่าง 20.00-05.00 น. เป็นเวลา 6 สัปดาห์
- รัสเซีย กำลังเตรียมการรณรงค์ฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนาในเดือนต.ค. โดยแพทย์และครูจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก
- สิงคโปร์ รัฐบาลเตรียมให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและกักตัวในสถานเฝ้าระวังทางเลือก ต้องสวมเครื่องมือพิเศษก่อนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้
- ญี่ปุ่น ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,331 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 39,900 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 1,026 ราย
- นอร์เวย์ เร่งหาผู้โดยสารเรือสำราญที่เดินทางไปยังขั้วโลกเหนือ เนื่องจากพบลูกเรือและผู้โดยสารอย่างน้อย 40 รายมีผลตรวจเชื้อเป็นบวก
- เวียดนาม ผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 6 ราย รัฐบาลประเมินว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างและรุนแรงกว่าการระบาดเมื่อช่วงต้นปี การระบาดในเมืองดานังแพร่กระจายไปยังโรงงานอย่างน้อย 4 แห่งที่มีพนักงานเกือบ 3,700 คน ทางกรมเตรียมตรวจหาเชื้อประชาชน 1.1 ล้านคนทั่วประเทศ
- อังกฤษ เตรียมผลิตชุดตรวจโควิด 19 หลายล้านชิ้น รัฐบาลใน 90 นาที ด้านสื่ออังกฤษ กล่าวหาอิหร่านปกปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 แถลงจำนวนต่ำกว่าความเป็นจริงเกือบ 3 เท่า
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 18,050,014 ราย เสียชีวิต 689,461 ราย รักษาหายแล้ว 11,346,632 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 4,764,588 ราย เสียชีวิต 157,905 ราย บราซิล ติดเชื้อ 2,708,876 ราย เสียชีวิต 93,616 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 1,757,393 ราย เสียชีวิต 37,452 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 850,870 ราย เสียชีวิต 14,128 ราย และแอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 503,290 ราย เสียชีวิต 8,153 ราย

### ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(มติชน, คมชัดลึก, newtv, innnews, thaiquote)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีพบการทุจริตของคลินิกชุมชนอบอุ่น ว่า บอร์ด สปสช.ได้ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสปสช. สามารถดำเนินการได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงประธานบอร์ด และได้รับความร่วมมือจาก DSI เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย จากการตรวจสอบการทำงานพบมีความคืบหน้าไปมาก ได้สั่งการให้แถลงข้อมูลให้ประชาชนทราบเป็นระยะ และย้ำว่าต้องนำเงิน

## ประเด็นข่าว

ของรัฐบาลกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดและดำเนินคดีกับผู้ทำผิด

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวอิศรา

-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. เปิดเผยว่า ตรวจพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบบัตรทองของหน่วยบริการ 86 แห่ง แบ่งเป็น รพ. เอกชน 8 แห่ง คลินิกเอกชน 73 แห่ง และคลินิกทันตกรรม 5 แห่ง ความผิดปกติที่พบทั้งหมดเป็นแค่การทุจริตในภาคเอกชนไม่ใช้การทุจริต สปสช. นอกจากนี้ ยังพบทุจริตเบิกเงินบัตรทองของคลินิกทันตกรรมที่อาจมีการปลอมแปลงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีการเบิกค่าคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิกของคลินิกชุมชนอบอุ่น คาดว่าจะมีการขยายผลตรวจสอบคลินิกทันตกรรมในกทม.ประมาณ 100 แห่งด้วย

**ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก, ข่าวสด, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, workpointtoday, nationtv, bangkokbiznews, thestandard, thansettakij, newtv, thailandplus, innnews)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า สธ.เตรียมเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ให้กรมพิจารณาวันที่ 4 ส.ค.นี้ มีสาระสำคัญ 3 ประการ 1.เพิ่มการเข้าถึงการรักษา ให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพสามารถขออนุญาตปลูกและใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคของตนเองได้ 2.ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์ในท้องถิ่น ให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการปรุงยาเพื่อให้ผู้ป่วยของตนได้ และ 3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาของประเทศ ให้เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาภายใต้ความร่วมมือกับผู้ผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อีกทั้งผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถผลิตยา กัญชาและส่งออกได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางยาของประเทศ ประหยัดงบประมาณในการนำยาโดยใช้ยากัญชาทดแทนหรือใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน

**ความคืบหน้ารพ.ชัยนาทฯ ทำคลอดเสียชีวิต-ส่งศพผิด**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, innnews, kapook, one31, sanook, springnews, nationtv)

-พญ.ณัฐพร ประกอบ ผอ.รพ.ชัยนาทเรนทร พร้อมด้วย รอง ผอ. และ นพ.ประพนธ์ สุนทรกุลพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ร่วมกันแถลงข้อเท็จจริงกรณีส่งศพทารกผิดคน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2563 โดยคณะผู้บริหารรพ. ได้แสดงความเสียใจและขอโทษครอบครัว ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยล่าสุดได้ตั้งคกก.สอบข้อเท็จจริงแล้วเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบการทำงาน หากพบว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นจากส่วนใดจะลงโทษตามวินัย เบื้องต้นจากการตรวจสอบอาจมีความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เวรดูแลศพ แต่ต้องสอบให้ละเอียดอีกครั้ง และรพ.พร้อมที่จะเยียวยาครอบครัวตามกฎหมาย

โดย น.ส.กฤษณา ขวัญศรี เจ้ากรรมมาตารพ.เมื่อ 27 ก.ค. 2563 ประมาณ 07.50 น. และคลอเวลา 11.49 น. ทารกเสียชีวิตตั้งแต่แรกคลอด รพ.ได้ส่งชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่รพ.สวรรคค์ประชารักษ์ในวันเดียวกัน และรับกลับมาไว้ที่ห้องรักษาศพของรพ. วันที่ 28 ก.ค. 2563 และวันนั้นมีทารกเสียชีวิตจากภาวะคลอดก่อนกำหนด ซึ่งบิดาขอให้รพ.อำนวยความสะดวกในการฅาปนกิจศพ จึงนัดมารับศพวันที่ 1 ส.ค. 2563 เวลาประมาณ 10.30 น. ที่ห้องรักษาศพ เพื่อนำไปมาปนกิจ จากนั้นเวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งหนังสือขอรับศพบุตรน.ส.กฤษณาไปชันสูตรที่รพ.ตำรวจ โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูมารับศพ ประมาณ 15.00 น. ตรวจสอบจึงพบว่ามีการส่งมอบศพผิด ส่วนประเด็นที่มีแพทย์พยาบาลไปร่วมเผาศพทารก เป็นการดำเนินการตามปกติสำหรับผู้ป่วยอนาถหรือร้องขอให้รพ.ช่วยเหลือ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของทารกอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากรพ.สวรรคค์ประชารักษ์ ประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับการเยียวยาอยู่ระหว่างประสานกับครอบครัว

**พายุโซนร้อนซินลากู**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thaipbs, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, MCOT, แนวหน้า

-ปก.สรุปประชาชน 1,339 ครัวเรือนใน 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน อุดรดิษฐ์ ลำปาง พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และนครพนม ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก จากอิทธิพลพายุซินลากู ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, Innnews, มติชนออนไลน์, thailandplus, thaigov, เนชั่นทีวี

-นายอนุนิ นานวิริกุล รองนายกฯ และรมว.สธ สั่งการให้สถานพยาบาลทุกแห่งดูแลประชาชนตลอด 24 ชม. โดยเฉพาะ รพศ.ต้องเตรียมพร้อมรับส่งต่อหากมีเหตุการณ์น้ำหลากซ้ำ สถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายและไม่กระทบบริการประชาชน ขนย้ายยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ไว้ในที่ปลอดภัย จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอ เตรียมแผนและระบบส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่สำรองที่ปลอดภัย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม มอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือชาวบ้าน จ.เลย จ.น่าน จ.พิษณุโลก รวมทั้ง จ.เชียงใหม่ และให้รายงานตรงทันทีเพื่อประเมินความเสียหายและหาหนทางแก้ไข ขณะที่ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจตัวเลขผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อจัดระบบการดูแลสุขภาพจิตใจ รวมทั้งจะส่งทีมจิตแพทย์เคลื่อนที่เร็วเข้าไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

**ข่าวปลอม**

**เลขบัญชีรับบริจาครพ.สงฆ์**

## ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ JS100, ผจก.ออนไลน์

-กรณีมีข้อความประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เรื่องเลขบัญชีใหม่ ช่องทางบริจาค ทำบุญรพ.สงฆ์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ เลขบัญชี 798-0-27740-6 ที่ระบุในข้อความประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่เลขบัญชีรับบริจาคของรพ.สงฆ์ และได้แจ้งความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

น้ำดื่มหญ้าไซเหารักษามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ JS100

-ตามที่มีการแชร์ข้อความเรื่อง ดื่มน้ำดื่มหญ้าไซเหารักษาโรคมะเร็งทุกชนิด ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ น้ำดื่มหญ้าไซเหาไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ได้

กินผักไฮโดรโปนิกส์เป็นมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, tnthailand, ผจก.ออนไลน์, thailandplus, innews, กรุงเทพธุรกิจ

-กรมการแพทย์ เผย ตามที่มีข่าวว่ากินผักไฮโดรโปนิกส์เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรืองานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่า การบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ทำให้เป็นโรคมะเร็ง

น้ำมันชั้นป้องกันมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ผู้จัดการ, thailandplus

-ตามที่มีการโพสต์ข้อความเรื่องจับน้ำมันชั้นช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีรายงานวิจัยที่ยืนยันว่าน้ำมันชั้นช่วยป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้ การดื่มน้ำมันชั้นอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการป้องกันมะเร็ง หากประชาชนยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือรับประทานอาหารที่อาจปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

